

## จาก 'วัด' สู่ 'โรงพยาบาล' ย้ายข้ามรั้วสู่งานอภิบาลใหม่ ของ 'พ่อนาว' ณ อาณาจักรเซนต์หลุยส์

เป็นเวลาใกล้จะครบปีแล้วครับ หลังจากที่พ่อได้รับมอบหมายให้มารับหน้าที่เป็น 'ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์' ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2023 โดยมี 'คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพากรณ์' เป็นเจ้าอาวาส ผู้เปรียบเสมือนพี่เลี้ยงท่านแรกในชีวิตพระสงฆ์ของพ่อ พร้อมด้วย 'คุณพ่อวิทยา เขียวประไพ' เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสอีกท่านซึ่งเป็นรุ่นพี่ของตัวเอง

พ่อได้รับความไว้วางใจจากคุณพ่อเจ้าอาวาส ให้รับผิดชอบดูแลภารกิจต่าง ๆ ของวัดเซนต์หลุยส์หลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นงานด้านพิธีกรรม พ่อได้มีโอกาสถวายมิสซา วันอาทิตย์รอบต่าง ๆ ณ วัดเซนต์หลุยส์ + ถวายมิสซาทุกวันวันธรรมดา ณ วัดน้อยพระจิตเจ้า สลับกับโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม + ถวายมิสซาและโปรดศีลอภัยบาปวันศุกร์ต้นเดือน ณ โรงเรียนสามแห่งรอบวัด ได้แก่ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม และโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม + รวมถึงได้ถวายมิสซาแต่งงาน 4 คู่ และมิสซาปลงศพหลายสิบครั้ง + ตลอดจนส่งศีลมหาสนิทแก่ผู้สูงอายุทุกวันศุกร์ต้นเดือน โปรดศีลอภัยบาป โปรดศีลเจิมผู้ป่วยนอกสถานที่ และสวดภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ



ด้านการขับเคลื่อนกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ได้แก่ วิถีชุมชนวัด (BEC) ห้องเรียนคำสอนสำหรับผู้ใหญ่ (RCIA) กลุ่มผู้อ่านพระคัมภีร์ กลุ่มผู้ช่วยพิธีกรรม องค์กรศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ รวมถึงการดูแลงานด้านไอทีและแอดมินเพจวัด

ด้านการเป็นจิตตาศิการ พ่อได้รับมอบหมายจากคุณพ่อเจ้าอาวาส ให้ทำหน้าที่ เป็น 'จิตตาศิการโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม' และยังได้รับมอบหมายจากคุณพ่อ หัวหน้าเขต ให้ทำหน้าที่เป็น 'จิตตาศิการวิถีสุมชนวัดเขต 1' ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นอกจากนี้ ยังมีงานอบรมตามโรงเรียนและหน่วยงานต่าง ๆ ตามโอกาสที่ได้รับเชิญอีกด้วย



ภารกิจทั้งหมดนี้ล้วนเป็นโอกาสที่มีคุณค่าและน่าประทับใจอย่างยิ่งสำหรับพ่อเองในฐานะพระสงฆ์ใหม่ปีแรกที่ได้สั่งสมประสบการณ์ในการทำงานอภิบาลหลากหลายด้าน ซึ่งพ่อได้รับความอบอุ่นและความร่วมมืออย่างดียิ่งในทุกภารกิจจากพี่น้องผู้ร่วมงาน ทำให้พ่อได้สัมผัสถึง 'ความรักของพระเจ้า' ที่มีต่อตัวพ่อและพี่น้องทุกท่าน รวมถึงเห็นความเป็นหนึ่งเดียวกันของพี่น้องสัตบุรุษวัดเซนต์หลุยส์ในพันธกิจ 'การประกาศข่าวดี' อย่างชัดเจน

จนกระทั่งเมื่อวันศุกร์ที่ 12 เม.ย. 2024 ที่ผ่านมา เป็นธรรมเนียมปกติที่วันสุดท้ายของการสัมมนาพระสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประจำปี พระคุณเจ้าพระคาร์ดินัลฯ จะได้มีประกาศแต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์เข้าดำรงตำแหน่งหน้าที่ใหม่ ซึ่งปีนี้นับเป็นปีที่ 2 ที่พ่อเองมีรายชื่ออยู่ในประกาศหน้าที่ใหม่ด้วย... พ่อต้องพ้นจากหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์ รวมถึงหน้าที่ต่าง ๆ ทั้งหมดข้างต้น โดยได้รับมอบหมายหน้าที่ใหม่ 3 ด้านหลัก ๆ ดังนี้

**1. ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์:** หน้าที่นี้ทำให้พ่อต้องย้ายข้ามรั้วไปพักประจำที่อาคารภายในโรงพยาบาล และรอรับมอบหมายหน้าที่งานต่าง ๆ จาก 'คุณพ่อชัยยะ กิจสวัสดิ์' ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารฯ ครบ... ในเบื้องต้นจะเป็นงานบริหาร งานด้านกฎหมายและการประชาสัมพันธ์ งานจิตตาศิการผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลฯ และงานจิตตาศิการวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ซึ่งรวมถึงงานอบรมนักศึกษาในโอกาสต่าง ๆ ทั้งนี้ พ่อต้องรอการรับมอบหมายหน้าที่อย่างเป็นทางการอีกครั้งครับ





**2. ช่วยงานสันติพิทักษ์:** พี่น้องหลายท่านสอบถามกันมามากกว่าคืองานอะไร? พ่อขอชี้แจงในเบื้องต้นว่า ‘สันติพิทักษ์’ ในที่นี้ หมายถึง บริษัท สันติพิทักษ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนภายใต้การควบคุมดูแลของมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ) โดยประกอบกิจการเกี่ยวกับบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ หรือก็คือการจัดการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ในเขตวัดคาทอลิกหรือหน่วยงานของอัครสังฆมณฑลฯ รวมถึงการขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายบ้านเมืองและการประสานงานภาครัฐด้วย ซึ่งในเบื้องต้นพ่อคงได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมายครับ



**3. ช่วยงานอภิบาลวัดราชินีแห่งสันติสุข สุขุมวิท 101:** หน้าทีนี้ทำให้พ่อได้รับมอบหมายให้ไปถวายมิสซาวันอาทิตย์รอบต่าง ๆ ณ วัดราชินีแห่งสันติสุข สุขุมวิท 101 ซึ่งเป็นวัดบ้านเกิดของพ่อเองด้วย รวมถึงการโปรดศีลอภัยบาประหว่างมิสซา และงานอื่น ๆ ตามที่ ‘คุณพ่อสุรสิทธิ์ ชุ่มศรีพันธุ์’ คุณพ่อเจ้าอาวาสท่านใหม่จะได้มอบหมายต่อไปครับ

โดยประกาศดังกล่าวได้กำหนดให้คุณพ่อทุกท่านที่มีรายชื่อในประกาศฯ รวมถึงตัวพ่อเองต้องเข้าประจำตำแหน่งหน้าที่ใหม่ภายในวันที่ 25 เมษายน 2024 ครับ... สัปดาห์นี้จึงเป็นสัปดาห์สุดท้ายที่พ่อจะได้ทำหน้าที่เป็น ‘ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์’ ครับ

โอกาสนี้ พ่อขอเชิญชวนพี่น้องที่รักทุกท่าน ได้ร่วมมือกันภาวนาเพื่อคุณพ่อทุกท่านจะได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างดีตามพระประสงค์ของพระเจ้าต่อไปครับ

“เพื่อการประกาศข่าวดีจะได้สำเร็จไปโดยทางข้าพเจ้า” (2 ทิโมธี 4:17)